

khân trương của việc phân bổ và sử dụng hợp lý đất đai, trồng và bảo vệ rừng của miền Bắc nước ta mà quy định cách cấp vốn, thực hiện chính sách lương thực... phù hợp với điều kiện cụ thể và trình độ tổ chức, trình độ quản lý ở từng nơi; bảo đảm thuận lợi cho dân, đồng thời bảo đảm quản lý và kiểm tra được việc sử dụng vốn, vật tư...

Từ nay, hàng tháng, Ủy ban Nông nghiệp trung ương, (Tổng cục nông trường và vùng kinh tế mới), Tổng cục Lâm nghiệp và Ủy ban hành chính các tỉnh ở trung du và miền núi phải báo cáo cụ thể việc triển khai công tác giao đất, giao rừng cho hợp tác xã kinh doanh, đẩy mạnh trồng và bảo vệ rừng lên Thủ tướng Chính phủ. Báo cáo này phải gửi đến Văn phòng Phủ thủ tướng trong 5 ngày đầu của mỗi tháng.

Hà-nội, ngày 16 tháng 7 năm 1975

K.T. Thủ tướng Chính phủ

Phó thủ tướng

HOÀNG ANH

QUYẾT ĐỊNH số 260-TTg ngày 28-7-1975
về việc di chuyển học sinh miền Nam
trở về miền Nam tiếp tục học tập.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

*Căn cứ tình hình miền Nam đã hoàn toàn giải
phóng;*

*Xét đề nghị của ông Bộ trưởng Bộ Giáo dục
(công văn số 75 ngày 5 tháng 7 năm 1975),*

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. — Từ năm học 1975 — 1976, tất cả học sinh miền Nam học tại các trường phổ thông nội trú được về các tỉnh ở miền Nam để tiếp tục học tập.

Điều 2. — Ủy ban Thống nhất của Chính phủ, Bộ Giáo dục, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Nội thương, Bộ Y tế và Ủy ban hành chính các tỉnh có trường học sinh miền Nam nội trú, trong phạm

vi chức năng của mình chịu trách nhiệm tổ chức việc di chuyển học sinh một cách có tổ chức, có kế hoạch.

Điều 3. — Giao trách nhiệm cho Bộ Giáo dục quản lý tất cả các cơ sở vật chất của trường học sinh miền Nam (trường sở, bàn ghế, dụng cụ thí nghiệm, đồ dùng cấp dưỡng, v.v...) để sử dụng cho các trường sư phạm đào tạo và bồi dưỡng giáo viên.

Điều 4. — Các ông Bộ trưởng các Bộ Giáo dục, Giao thông vận tải, Tài chính, Nội thương, Y tế, ông Chủ nhiệm Ủy ban thống nhất của Chính phủ và các ông Chủ tịch Ủy ban hành chính các tỉnh chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Hà-nội, ngày 28 tháng 7 năm 1975

K.T. Thủ tướng Chính phủ

Phó thủ tướng

TRẦN HỮU DỤC

**CHỈ THỊ số 263-TTg ngày 2-8-1975 bổ
sung một số điểm về việc đi thăm
viếng gia đình ở hai miền Nam Bắc**

Thi hành chỉ thị số 234-TTg ngày 21-6-1975 về việc đi lại thăm viếng gia đình ở miền Nam, các ngành, các địa phương đã cố gắng sắp xếp cho cán bộ và đồng bào về quê thăm viếng; các Bộ Giao thông vận tải, Nội thương, Y tế, Ngân hàng v.v... đang cố gắng tăng thêm điều kiện vật chất phục vụ đi lại, ăn nghỉ... của cán bộ và đồng bào. Tuy nhiên việc tổ chức cho đồng bào và cán bộ về Nam thăm viếng vừa qua đã có những thiếu sót cần được sửa chữa như sau:

1. Trong điều kiện khả năng vận chuyển và tổ chức ăn ở dọc đường còn nhiều khó khăn, việc cấp giấy cho đi phép ở nhiều ngành và địa phương lại quá rộng rãi, không đúng đối tượng; số lượng người được cấp giấy đi phép vượt xa khả năng về phương tiện vận chuyển hành khách và tổ chức ăn nghỉ dọc đường; gây tình trạng ứ đọng người đi phép ở các đầu mối giao thông, nơi ăn nghỉ dọc đường; vừa gây khó

khẩn tốn kém cho bản thân người đi phép, lại gây khó khăn thêm cho Nhà nước.

2. Việc tổ chức vận chuyển, bố trí phương tiện chờ khách và ăn nghỉ còn nhiều thiếu sót và sơ hở : xe, tàu chờ quá tải ; nhiều người không có giấy phép vẫn đi được ; có hiện tượng nâng giá vé và gây nhiều khó khăn phiền phức cho hành khách...

3. Việc giải thích, phổ biến chính sách trong vùng mới giải phóng cho cán bộ, đồng bào đi phép làm không tốt, một số người đã không giữ đúng thái độ, phẩm chất của người cán bộ xã hội chủ nghĩa, đã có những hành động hoặc phát ngôn không đúng, gây nhiều khó khăn cho các địa phương ở miền Nam.

Đề tổ chức tốt việc đi lại thăm viếng của cán bộ và đồng bào, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các ngành và các địa phương làm tốt một số việc cụ thể như sau :

1. Chấn chỉnh việc cấp giấy phép theo đúng tinh thần và nội dung chỉ thị số 234-TTg ngày 21-6-1975.

Hiện nay giao thông vận tải đang phải giải quyết nhiều việc cấp bách phục vụ sản xuất và đời sống ; phương tiện vận chuyển khách phải dành chủ yếu cho cán bộ có công tác thật cần thiết phải đi vào miền Nam. Cho nên việc đi phép thăm gia đình trước mắt phải rất hạn chế. Đối với cán bộ về hưu thì thu xếp về dần, tránh giải quyết ò ạt. Nhất thiết không được cấp giấy cho những người không thuộc diện đã quy định.

Đến nay số vé đã bán ra phải sang đầu tháng 9 mới giải quyết xong. Từ nay, đề khỏi mất nhiều thì giờ chờ đợi và phiền phức cho người mua vé, việc phân phối vé cho tháng 9 trở đi sẽ thực hiện như sau :

— Mỗi Bộ và tỉnh, thành phố nắm lại các giấy phép đã cấp (mà chưa mua được vé), kiểm tra lại có thật đúng đối tượng không, xếp lại thứ tự ưu tiên như nói trên và gửi danh sách cho Bộ Giao thông vận tải ; ngành nội vụ phải giúp lãnh đạo trong việc này.

— Bộ Giao thông vận tải và Bộ Nội vụ sẽ căn cứ vào khả năng và yêu cầu đề từng đợt giao vé cho các Bộ và các Ủy ban hành chính tỉnh, thành đề các đồng chí Bộ trưởng và Chủ tịch Ủy ban hành chính tỉnh, thành phổ biến phối cho các đối tượng cần đi.

2. Tăng cường tổ chức quản lý việc vận chuyển hành khách, bảo đảm việc đi lại thăm viếng của cán bộ, đồng bào, bảo đảm việc ăn nghỉ dọc đường. Với phương tiện sẵn có của Bộ Giao

thông vận tải, của các địa phương cần phải thống nhất kế hoạch cung độ vận chuyển, bảo đảm ăn khóp trong việc tiếp chuyển, ăn nghỉ dọc đường.

— Các ngành có phương tiện vận chuyển dành để đưa cán bộ đi phép, phải thống nhất kế hoạch với kế hoạch vận chuyển chung do Bộ Giao thông vận tải quản lý, nhằm bảo đảm việc tổ chức ăn nghỉ dọc đường và tiếp chuyển được ăn khóp.

— Phải bảo đảm tốt trật tự và kỷ luật giao thông, trật tự và kỷ luật trên xe, tàu vận chuyển hành khách, bảo đảm thuận lợi, an toàn và sức khỏe cho hành khách.

— Bộ Giao thông vận tải phải ra sức tăng cường phương tiện, sử dụng hợp lý phương tiện giao thông đường sắt, đường bộ, đường biển để phục vụ được tốt hơn và được nhiều hành khách cả đi vào và đi ra. Đây là một công tác lâu dài, không những phải bảo đảm tốt việc đi lại thăm viếng trước mắt, mà phải bảo đảm việc đi lại bình thường giữa hai miền từ nay về sau.

3. Đi đôi với việc bảo đảm vận chuyển hành khách, với sự giúp đỡ của Bộ Nội thương và các ngành có trách nhiệm, **Bộ Giao thông vận tải có trách nhiệm bố trí và tổ chức việc ăn uống, nghỉ ngơi dọc đường cho hành khách.** Bộ Giao thông vận tải cần làm việc cụ thể với các địa phương ở cả hai miền để bố trí cụ thể kế hoạch vận chuyển và tổ chức việc ăn uống nghỉ ngơi dọc đường ; có biện pháp và kế hoạch giúp các địa phương bảo đảm tốt việc vận chuyển và ăn nghỉ của cán bộ và đồng bào. Bộ Nội thương, Bộ Lương thực và thực phẩm và Bộ Y tế có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ và hết sức giúp đỡ Bộ Giao thông vận tải tổ chức ăn uống và bảo vệ sức khỏe cho hành khách.

4. Phải ra sức tăng cường giải thích kỹ những điều quy định của Đảng và Chính phủ về vấn đề này cho cán bộ hiểu rõ :

— Việc đi lại thăm viếng gia đình sau bao nhiêu năm xa cách, là yêu cầu rất chính đáng. Nhưng trong lúc ở cả hai miền Nam, Bắc, đang có rất nhiều việc cấp bách phải làm và khả năng phương tiện còn có hạn, khả năng tiếp nhận nhiều địa phương miền Nam còn hạn chế vì vậy, yêu cầu đối với mỗi người phải có ý thức tự giác ; người cần gấp đi trước, người chưa đi làm thêm việc thay cho người vắng mặt...

— Phổ biến cho cán bộ và đồng bào đi phép hiểu rõ chính sách ở vùng mới giải phóng và nêu rõ yêu cầu đối với mỗi người là phải ra sức

ủng hộ chủ trương và chính sách của Đảng, của Nhà nước, ủng hộ chính quyền địa phương. Một việc làm, một lời nói của cán bộ và đồng bào về phép có thể giúp đỡ làm giảm bớt khó khăn cho cán bộ và chính quyền địa phương; và cũng có thể gây thêm khó khăn cho cán bộ, cho chính quyền địa phương. Vì vậy, yêu cầu đối với mỗi người phải giữ đúng phẩm chất và thái độ đúng đắn của người cán bộ xã hội chủ nghĩa. Đối với những người xét ra có thể có những thái độ, tư cách và hành động không có lợi cho cán bộ và chính quyền địa phương trong Nam, thì trước mắt chưa nên cấp giấy phép.

- Hạn chế việc đưa tiền miền Bắc vào, tránh tung tiền miền Bắc ra thị trường ở miền Nam.

5. Đi đôi với việc tổ chức cho cán bộ và đồng bào thăm viếng gia đình ở miền Nam, đến nay đã có một số đồng bào và cán bộ ở miền Nam ra thăm viếng gia đình ở miền Bắc. Để bảo đảm những thuận lợi cần thiết cho cán bộ và đồng bào, đồng thời bảo đảm quản lý việc đi lại, ăn ở... cần phải làm tốt một số việc cụ thể như:

- Những cán bộ và đồng bào miền Nam ra thăm viếng gia đình ở miền Bắc, cần mang theo đầy đủ giấy tờ do các cơ quan có trách nhiệm ở miền Nam cấp phát.

- Các gia đình ở miền Bắc có bà con ở miền Nam ra thăm viếng và ở lại trong nhà, phải đăng ký hộ khẩu theo chế độ hiện hành.

- Trong thời gian ở lại thăm viếng ở miền Bắc, cán bộ và đồng bào được mua lương thực, thực phẩm do Nhà nước cung cấp.

6. Văn phòng Thủ tướng cùng Ủy ban Thống nhất chủ trì phối hợp với các ngành và các địa phương thống nhất quản lý việc thực hiện chỉ thị về đi thăm viếng gia đình. Các đồng chí Thủ trưởng các Bộ, cơ quan ngang Bộ và cơ quan trực thuộc Hội đồng Chính phủ, các đoàn thể trung ương và các đồng chí Chủ tịch Ủy ban hành chính các khu, tỉnh và thành phố cần tăng cường chỉ đạo việc tổ chức cho cán bộ, đồng bào đi vào thăm hỏi gia đình, đặc biệt hết sức coi trọng việc giáo dục tư tưởng, việc kiểm tra mọi mặt công tác và thường xuyên báo cáo lên Thủ tướng Chính phủ theo chế độ báo cáo đã quy định (141-CP).

Hà-nội, ngày 2 tháng 8 năm 1975

K.T. Thủ tướng Chính phủ

Phó thủ tướng

HOÀNG ANH

CÁC BỘ

BỘ NỘI THƯƠNG

THÔNG TƯ số 9-NT ngày 5-4-1975 quy định tạm thời tiêu chuẩn phân loại xếp hạng tổ chức kinh doanh và hướng dẫn áp dụng chế độ phụ cấp chức vụ kế toán trưởng.

Căn cứ vào thông tư số 17-TT/LB ngày 25-10-1972 và thông tư số 9-TT/LB ngày 27-7-1973 của liên bộ Lao động - Tài chính quy định và giải thích về chế độ phụ cấp chức vụ kế toán trưởng; sau khi được các Bộ Lao động, Tài chính thỏa thuận về tiêu chuẩn phân loại, xếp hạng các tổ chức kinh doanh để áp dụng chế độ phụ cấp chức vụ kế toán trưởng và xếp lương cho cán bộ lãnh đạo (công văn số 1657-LĐ/LHESN ngày 17-12-1974 của Bộ Lao động và công văn số 653-TC/TNGT ngày 26-12-1974 của Bộ Tài chính), Bộ ra thông tư này tạm thời quy định tiêu chuẩn và hướng dẫn cụ thể việc phân loại, xếp hạng các đơn vị kinh doanh thương nghiệp, ăn uống công cộng và việc áp dụng chế độ phụ cấp chức vụ kế toán trưởng trong ngành. Riêng về việc xếp lại lương cho cán bộ quản lý theo loại, hạng tổ chức mới, Bộ sẽ có văn bản hướng dẫn cụ thể sau.

I. VIỆC PHÂN LOẠI, XẾP HẠNG TỔ CHỨC

1. Đối tượng được phân loại, xếp hạng tổ chức.

a) Các đơn vị kinh doanh thương nghiệp và ăn uống công cộng hạch toán kinh tế độc lập được phân loại, xếp hạng tổ chức theo tiêu chuẩn do Bộ ban hành kèm theo thông tư này (kể cả những đơn vị trước đây đã hoặc chưa được phân loại, xếp hạng).⁽¹⁾

b) Các đơn vị sản xuất, chế biến trong ngành được thống nhất vận dụng theo tiêu chuẩn phân hạng xí nghiệp sản xuất công nghiệp quy định tại thông tư số 2-LĐ/TT ngày 22-3-1969 của Bộ Lao động và công văn hướng dẫn thi hành số 1336-NT/LĐTL ngày 7-6-1969 của Bộ Nội thương.

c) Các đơn vị vận tải, xây dựng cơ bản, chăn nuôi, v.v... trong ngành được thống nhất vận

(1) Không in bản tiêu chuẩn cụ thể.